

UBND HUYỆN GIA LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69 /GD&ĐT
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự
ATGT cho học sinh trong tình hình mới trên
địa bàn huyện Gia Lâm

Gia Lâm, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường tiểu học và THCS trong huyện

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 05/4/2024 của UBND huyện Gia Lâm về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn huyện Gia Lâm;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm đề nghị Ban giám hiệu các trường tiểu học và THCS trong huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chủ động rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong cấp học, để bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hoá giao thông cho thế hệ tương lai của đất nước.

2. Phối hợp với Công an xã, thị trấn, Công an huyện và các đơn vị có liên quan triển khai bộ quy tắc văn hoá giao thông văn minh (Văn hoá chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông, ứng xử khi chứng kiến tai nạn, va chạm giao thông; ứng xử khi tham gia xe buýt, xe khách và các loại hình phương tiện giao thông khác; ứng xử khi bị tai nạn, va chạm giao thông, ùn tắc giao thông...) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an xây dựng và ban hành. Yêu cầu 100% các nhà trường thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền, giám sát, xây dựng thói quen, văn hoá giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ, từ đó lan toả, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội.

3. Các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Trong đó:

- Xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, lớp học, từng giáo viên trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, đưa nội dung đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh trong từng học kỳ, năm học. Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các hình thức phù hợp, kiểm điểm, kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm.



- Hằng năm các nhà trường phải hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; 100% các nhà trường xây dựng nội dung giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào các môn học trong chương trình chính khoá; 100% đội ngũ Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn Thanh niên được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham gia các hoạt động gắn công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các nhà trường và tại nơi cư trú; 100% các trường phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; học sinh đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm thiểu chấn thương nếu không may xảy ra tai nạn giao thông, học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để nhà trường phối hợp với Công an xã, thị trấn kiểm tra, quản lý.

4. Khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm tình trạng ùn tắc tại các khu vực xung quanh trường học.

5. Tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường. Yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo trong thực hiện pháp luật giao thông và văn hoá giao thông. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, thực hiện Cuộc vận động “Học sinh với văn hoá giao thông”, “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội thanh niên tình nguyện”, “Đội cờ đỏ”, “Xếp hàng đón con” tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh.

6. Tổ chức xe đưa đón học sinh phù hợp lứa tuổi, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; mỗi xe phải bố trí ít nhất một quản lý để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự, bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi; lái xe, quản lý học sinh phải được tập huấn để nắm vững, thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh; bố trí điểm dừng đón, trả tại khu vực trường học và các điểm trên lộ trình đưa đón học sinh bảo đảm an toàn giao thông.

7. Đề nghị các nhà trường:

- Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm³ của học

H.C.T

GIÁO
ÀO T

1-T.P

sinh. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về an toàn giao thông phải có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục con cái cam kết không tái phạm.

- Rà soát các phương tiện kinh doanh đưa đón học sinh, định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, các nhà trường tổng hợp số liệu báo cáo về Phòng GD&ĐT và Công an xã, thị trấn về hành trình, điểm dừng đón, trả; danh sách xe, lái xe; hình ảnh xe và màu sơn để kiểm tra, giám sát. Kiên quyết không để các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia đưa đón học sinh. Các nhà trường sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có uy tín, chất lượng, thực hiện nghiêm quy định về yêu cầu kỹ thuật, quy trình đưa đón, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm vào ngày 01/12 về Phòng GD&ĐT qua tổ Giáo dục tiểu học (đ/c Việt Thành nhận) để tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hải Quân

